

# กรุงเทพคริสเตียน โซว์ฟอร์มสุดยอด เอาชนะเทพศิรินทร์ 4:0 คว่ำแชมป์ศึกฟุตบอล “ดรีมคัพ” โดยกรุงศรีและอลิอันซ์ ออยุธยา

พร้อมเปิดตัว 7 แข่งเทพจาก 8 ทีมที่ร่วมแข่งขัน ร่วมกิจกรรมโครงการอลิอันซ์ จูเนียร์ ฟุตบอล แคมป์ เอเชีย ประชันฝีเท้ากับ เยาวชนจาก 7 ประเทศเอเชีย เพื่อคัด 2 คนสุดท้ายเป็นตัวแทนเยาวชนไทย

ไปฝึกทักษะที่สนามอลิอันซ์ อารีน่า เมืองมิวนิค เยอรมัน



ปิดฉากไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่กับศึก “ดรีมคัพ” โดยกรุงศรีและอลิอันซ์ ออยุธยา ครั้งแรกในประเทศไทยที่เชิญ 8 โรงเรียนดังไม่แข่งชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศและเงินรางวัลรวมกว่า 150,000 บาท โดยทีมจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยชนะทีมจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ 4:0 จากการทำประตูของ นายทิดาธร อักษรศรี หมายเลข 15 นาทีที่ 21 นายภูษิต ศรีดอกพุด หมายเลข 4 นาทีที่ 45+3 นายนิธิพัทธ์ บริบูรณ์วัฒน์ หมายเลข 10 นาทีที่ 48 และนายทิดาวีร์ อักษรศรี หมายเลข 16 นาทีที่ 88 โดยตลอดการแข่งขันศึก ดรีมคัพ คณะกรรมการได้ทำการคัดเลือก 7 เยาวชนไทยฝีเท้าแจ่ม เพื่อเข้าร่วมประชันฝีเท้ากับเยาวชน รวมจาก 7 ประเทศเอเชีย กว่า 40 ชีวิต ในโครงการ “อลิอันซ์ จูเนียร์ ฟุตบอล แคมป์ เอเชีย 2013” ที่ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน ศกนี้ เพื่อคัดสุดยอดแข่งเทพ 2 คนสุดท้ายเป็นตัวแทนประเทศไทยบินลัดฟ้าฝึกฟุตบอลที่สนาม อลิอันซ์ อารีน่า เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมัน

นายไบรอัน สมิต กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต เปิดเผยว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีและภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ โครงการ “ดรีมคัพ” เส้นทางสู่อลิอันซ์ อารีน่า โดยกรุงศรี และ อลิอันซ์ ออยุธยา ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ได้รับการตอบรับท่วมท้น เยาวชนและผู้ฝึกสอนต่างให้ความสนใจ กระตือรือร้น จริ่งจิงและทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างหนัก ซึ่งทำให้การแข่งขันที่ผ่านมาเป็นไปอย่างเข้มข้น และพวกเขาได้แสดงความสามารถและศักยภาพสูงสุดจนเป็นที่ประจักษ์ จึงมั่นใจว่าเยาวชนที่ได้รับคัดเลือกคือเพชรเม็ดงามที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพในระดับสูงขึ้นไปได้ ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของอลิอันซ์ ออยุธยา ที่ได้มีส่วนในการผลักดันให้เยาวชนเหล่านี้ได้สัมผัสประสบการณ์ล้ำค่าจากสโมสรยักษ์ใหญ่ระดับโลก ซึ่งหวังอย่างยิ่งว่าจะกลายเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาทักษะความสามารถ และจุดประกายให้พวกเขามุ่งมั่นเดินตามความฝันและทำให้ฝันนั้นเป็นจริงในที่สุด

**ด้านนายรัฐวุฒิ สุขพรชัยกุล กรรมการผู้จัดการ สโมสรฟุตบอลอินทรีเพื่อนตำรวจ** กล่าวว่า คณะกรรมการคัดเลือกนำโดย พ.ต.ท. ชัยยง ขำเปี่ยม หัวหน้าโครงการอะคาเดมีสโมสรฟุตบอลอินทรีเพื่อนตำรวจ ทำงานอย่างหนักเพื่อตั้งกฎกติกาและเงื่อนไขที่ชัดเจนที่สุดในการคัดเลือก เพราะนักกีฬาทุกคนล้วนมีฝีมือใกล้เคียงกันมาก สิ่งสำคัญที่เราพิจารณาตัดสินนอกจากฝีมือ ความคล่องแคล่ว ว่องไว และทักษะการเล่นแล้ว ยังต้องรู้จักการเล่นแบบทีมเวิร์ค และมีสปิริตของนักกีฬา เล่นบอลอย่างสุภาพนุรุช ภายใต้กฎกติกา มารยาท ซึ่งทั้ง 7 คนที่ผ่านการคัดเลือกได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขามีสิ่งเหล่านี้อยู่เต็มเปี่ยม ซึ่งเป็นคุณสมบัติของนักเตะที่ดี หากขาดข้อหนึ่งข้อใดก็ไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพนี้ได้

“ผมหวังว่าโครงการของเราจะมีส่วนช่วยในการมอบโอกาสและเติมเต็มให้กับความฝันของน้องๆ และเชื่อมั่นว่าเมื่อน้องๆ ได้รับโอกาสมีจังหวะที่ดีและมีการพัฒนาฝีเท้าอย่างต่อเนื่อง การที่จะประสบความสำเร็จในการเป็นนักเตะอาชีพนั้นไม่ใช่เรื่องไกลเกินฝันแน่นอน และจุดเริ่มต้นที่มาจากการพัฒนาเด็กในระดับเยาวชนให้มีคุณภาพแบบนี้จะทำให้เรามีกองกำลังทีมชาติที่แข็งแกร่งในอนาคตต่อไป” นายรัฐวุฒิ กล่าว

ทั้งนี้ นอกจากการแข่งขันชิงถ้วยรางวัล “ดรีมคัพ” โดยกรุงศรีและ อลิอันซ์ อยูธยา ระหว่างสุดยอดทีมฟุตบอลโรงเรียน 8 ทีมแล้ว โครงการนี้ยังได้คัดเลือกเยาวชนฝีเท้าดีอายุ 14-16 ปี จำนวน 7 คน คือ 1. สุทธิรักษ์ จันทร์พันธ์ แบ็คซ้าย จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 2. ภาณุพงษ์ รุ่งสุรีย์ กองกลาง จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 3. ภูษิต ศรีดอกพุด เซ็นเตอร์ จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 4. กริชชัย แสงรุ่ง ผู้รักษาประตู จากโรงเรียนเทพศิรินทร์ 5. ปณณวัฒน์ ผิวสว่าง ศูนย์หน้า จากโรงเรียนสารวิทยา 6. ธนินทร์รัฐ เรืองโสภณหิรัญ ปีกซ้าย จากโรงเรียนปทุมวิไล 6. เจตพัฒน์ ใจภักดี ศูนย์หน้า จากโรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เพื่อเข้าร่วมโครงการ “อลิอันซ์ จูเนียร์ ฟุตบอล แคมป์ เอเชีย 2013” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่จังหวัดภูเก็ต โดยตัวแทนเยาวชนไทยทั้ง 7 จะเดินทางไปพร้อมกับเยาวชนจาก 6 ประเทศในเอเชีย ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ใต้หวัน และ ศรีลังกา ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน ศกนี้ หลังจากนั้นทั้ง 7 คนจะต้องฝ่าฟันบททดสอบอันเข้มข้น คัดให้เหลือ 2 คนเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเดินทางไปตามล่าความฝัน เข้าร่วมโครงการ “อลิอันซ์ จูเนียร์ ฟุตบอล แคมป์” ประจำปี 2013 ที่เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมัน เพื่อสัมผัสประสบการณ์ การฝึกทักษะการเล่นฟุตบอลกับโค้ชและนักฟุตบอลระดับโลก

“สำหรับตัวแทนเยาวชนทั้งเจ็ดคนที่ได้ร่วมโครงการ อลิอันซ์ จูเนียร์ ฟุตบอล แคมป์ เอเชีย 2013 จะได้ร่วมกิจกรรมการฝึกซ้อมฟุตบอลเป็นเวลา 3 วัน 2 คืน เพื่อรับการฝึกทักษะการเล่นฟุตบอลโดยคณะผู้ฝึกสอนของทีมบาเยิร์น มิวนิค และสำหรับเยาวชนที่ได้รับคัดเลือก 2 คนสุดท้ายจะได้ร่วมกิจกรรมกับเยาวชนจากทั่วโลก ณ เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี เป็นเวลา 5 วัน และมีโอกาสกระทบไหล่นักเตะดาวรุ่งของทีม พร้อมทั้งศึกษาเมืองมิวนิค และชมการแข่งขันของทีมในสนามอลิอันซ์ อารีน่า” นาย ไบรอัน กล่าวทิ้งท้าย